



ที่ สพ ๕๑๐๒๙/ ๒๗๐๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
๑๓๖ ถนนประชาธิปไตย  
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๕๑๐๒๙/๓๗๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๒ ตำแหน่ง  
รวม ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
จึงขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงาน  
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐-๓๕๕๒-๑๘๙๙

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๙๓๓

www.suabha.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ กำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๓ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย... (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ดังนี้

๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
	- ไม่มีผู้สมัคร-		

๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นางวิภาวรรณ พิมพ์พันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	อบจ.สุพรรณบุรี	

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเอง ในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมี คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาด คุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือจะพิจารณาให้พ้น จากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี